

Đảng bộ Đông-lâm làm công tác củng cố và phát triển Đảng.

Phạm Văn Hà

Đông Lâm là một xã khá về mọi mặt của huyện Tiên Hải, Thái Bình. Về sản xuất nông nghiệp, Đông Lâm đạt trên 5 tấn thóc một hécta trong một năm và hiện nay là một trong những lá cờ đầu về cải tiến kỹ thuật sản xuất, đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp. Xã Đông Lâm được tặng thưởng hai huân chương về sản xuất và chiến đấu. Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “bốn tốt” trong ba năm liền. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, dân quân du kích... được xếp loại khá của huyện Tiên Hải.

Đông Lâm là nơi có phong trào cách mạng sớm. Chi bộ đảng được thành lập từ năm 1930. Những người cộng sản đầu tiên ở đây đã lãnh đạo quần chúng biểu tình ủng hộ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, đòi nhà cầm quyền ở Tiên Hải quân cấp ruộng đất và cải thiện đời sống. Hoà nhịp với cuộc đấu tranh chung của nhân dân cả nước, truyền thống đấu tranh của đảng bộ Đông Lâm được tiếp tục phát huy trong những giai đoạn cách mạng sau.

Được phát triển từ lâu, đảng bộ Đông Lâm có đông đảng viên. Tuyệt đại bộ phận đảng viên được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh, có phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng tin cậy, yêu thương. Nhiều đảng viên đã cao tuổi đời. Tính năm 1964, trong toàn đảng bộ có trên 80% đảng viên từ 40 tuổi trở lên, 3,7% đảng viên trẻ, 10% đảng viên nữ và chưa có đảng viên nào là cán bộ khoa học, kỹ thuật; 85% đảng viên có trình độ văn hoá cấp một. Với đội ngũ đảng viên trên đây, đảng bộ Đông Lâm gặp nhiều khó khăn trong lãnh đạo sản xuất, nhất là lãnh đạo các khâu kỹ thuật như làm bèo dậu, nhân và chọn giống, chăn nuôi, trạm cơ khí nhỏ, v.v... Số đông đảng viên cho rằng mình đã nhiều tuổi, không sức vóc được việc nặng, không có năng lực làm những việc nói trên. Vì vậy, phong trào áp dụng khoa học, kỹ thuật sản xuất trong những năm từ 1962 đến 1965 tiến rất chậm. Năng suất cây trồng và chăn nuôi không ổn định. Đảng bộ gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh đạo hợp tác xã toàn xã. Công tác quản lý hợp tác xã ở đây quá kém, nên năm 1963

phải chia thành ba hợp tác xã nhỏ theo quy mô thôn. Cuối năm 1965, lại sát nhập thành hợp tác xã toàn xã. Trong khi đó, do yêu cầu của chiến đấu và phục vụ tiền tuyến, một số đảng viên trẻ, khoẻ và có trình độ văn hoá lại phải xa quê hương, lên đường làm nhiệm vụ mới.

Trước tình hình đó, đảng bộ Đông Lâm coi nhiệm vụ cấp bách của mình là phải nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đã có; đồng thời, nhanh chóng và mạnh dạn đưa vào Đảng những thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn đảng viên, có trình độ quản lý hợp tác xã và kỹ thuật sản xuất để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thâm canh tăng năng suất, thực hiện ba mục tiêu trong nông nghiệp, đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp. Không làm tốt việc đó thì đảng bộ không đủ năng lực đẩy mạnh phong trào sản xuất và chiến đấu ở địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu trên, *đảng bộ đã tập trung công sức vào việc rèn luyện đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên.* Đảng bộ Đông Lâm một mặt hết sức coi trọng việc giúp đảng viên xây dựng tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng nhanh trình độ hiểu biết về văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quản lý kinh tế, bằng cách cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp tập trung hoặc kèm cặp nhau tại chỗ, tại chức. Mặt khác, đã quan tâm giải quyết về mặt tổ chức, đưa những đảng viên có trình độ và năng lực vào phụ trách các công tác quan trọng, các khâu yếu trong sản xuất, chiến đấu và tổ chức đời sống, nhất là các khâu đòi hỏi phải áp dụng khoa học kỹ thuật. làm như vậy, đảng viên vừa tự rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong công tác thực tế, vừa bảo đảm phục vụ tốt các yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trước mắt. Đảng uỷ xã Đông Lâm đã mạnh dạn đưa nhiều cán bộ, đảng viên tương đối có chất lượng hiện đang công tác ở các ngành của xã về bổ sung cho các tổ, đội sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp, tạo điều kiện cho các đồng chí đó vừa trực tiếp lao động, vừa tham gia lãnh đạo. Đảng bộ yêu cầu mỗi đảng viên, tuỳ theo cương vị công tác của mình, phải quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mức ngày công quy định của hợp tác xã, gương mẫu trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, coi đây là một căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên.

Nhờ có những biện pháp tích cực như trên, hầu hết đảng viên ở đây đã tích cực tham gia lao động tập thể cùng xã viên với ý thức tự giác cao. Hơn 80% số đảng viên đã đạt và vượt mức ngày công quy định của hợp tác xã không còn đảng viên chây lười lao động, hoặc chọn việc dễ, bỏ việc khó. Chỗ nào khó đều có đảng viên và đoàn viên. Đảng viên đã gương mẫu thực hiện và vận động quần chúng cùng tiến công vào những mũi khó khăn như làm bèo dâu, nhân và chọn giống, làm thủy lợi, cấy lúa mới, v.v... Trong lao động, đã xuất hiện nhiều gương sáng. Đồng chí Vân, 62 tuổi, đảng viên từ năm 1948, tuy công tác trong ban bảo trợ nhà trường, cũng đã xung phong nhận thêm việc đi cày cho đội. Đồng chí làm việc rất tích cực và cày bảo đảm kỹ thuật. Đồng chí Sinh, 74 tuổi, đảng viên từ năm 1930, được Đảng cho nghỉ việc, nay cũng xung phong nhận nhiệm vụ kiểm soát cho hợp tác xã. Không quản sớm hôm, mưa rét, đồng chí thường xuyên đi kiểm tra và đôn đốc công việc đồng áng. Các nữ đồng chí Vang và Quán, tuy việc nhà bận rộn, lại có con nhỏ, nhưng do khéo thu xếp nên việc nhà cũng đảm, việc hợp tác xã cũng siêng.

Nhờ đi sâu, đi sát phong trào, hằng ngày cùng lao động với quần chúng, nên quan hệ giữa đảng viên và quần chúng ngày càng thêm gắn bó. Quần chúng hiểu và thông cảm với cán bộ, đảng viên hơn trước, mạnh dạn và thẳng thắn góp ý kiến phê bình, nhận xét về tinh thần làm việc và tác phong công tác của từng cán bộ, đảng viên. Bốn năm qua, đảng ủy Đông Lâm đã mở rộng việc động viên quần chúng tham gia xây dựng Đảng, coi đây là phương thức rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên có hiệu quả. Biện pháp đó góp phần vào việc đấu tranh chống tác phong quan liêu, hống hách, tẻ tham ô, nợ nần hợp tác xã trong một số ít cán bộ, đảng viên. Ở đây, tệ nạn chè chén bê tha đến nay đã căn bản được sửa chữa.

Trong khi coi trọng việc rèn luyện đảng viên cũ, *đảng bộ Đông Lâm đã tích cực phát triển Đảng*. Đảng bộ quy định mỗi đảng viên đều có trách nhiệm lựa chọn, bồi dưỡng và giới thiệu với chi bộ những người có đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. Được sự chỉ đạo chặt chẽ của đảng ủy, các chi bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên về mặt này. Nhờ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao

động sản xuất, ý thức chăm lo lợi ích của tập thể,... đảng viên đã thu hút được đông đảo quần chúng hăng hái tham gia sản xuất và chấp hành các chính sách ở địa phương. Qua đó lựa chọn được những người ưu tú nhất trong phong trào quần chúng và tích cực giáo dục, kèm cặp họ ngay trong công tác thực tế. Để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ đối tượng kết nạp vào Đảng, khắc phục tình trạng “ăn sẵn”, đảng bộ Đông Lâm chú trọng đưa anh chị em vào rèn luyện trong những khâu công tác khó khăn nhất như làm thủy lợi, làm bèo dậu, chọn lọc giống, v.v... Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc gì đối tượng là giúp anh chị em xác định đúng đắn động cơ vào Đảng. Vào Đảng là để chiến đấu cho lý tưởng của Đảng, gánh vác nhiệm vụ khó khăn nhất, đi đầu trong phong trào quần chúng và luôn luôn hướng dẫn, dìu dắt quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và các chủ trương công tác của đảng bộ, chứ không phải là vào Đảng để có quyền, có chức, để mưu toan lợi ích riêng của cá nhân mình. Qua thực tế công tác và sản xuất, anh chị em đó phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin cậy và giới thiệu với chi bộ. Đoàn viên thanh niên nhất thiết phải được Ban chấp hành đoàn ở cơ sở nhận xét và nhất trí giới thiệu. Về phần mình, hằng tháng, đảng viên phải báo cáo cụ thể trước chi bộ, tổ đảng về tiến bộ của những đối tượng mà mình được phân công theo dõi, giúp đỡ. Mỗi tháng một lần và ba tháng một lần, chi uỷ và đảng uỷ xã lần lượt gặp anh chị em đối tượng, giúp họ uốn nắn khuyết điểm, chỉ ra cho họ phương hướng phấn đấu và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người. được động viên thường xuyên và nhắc nhở kịp thời, đội ngũ đối tượng ở đây có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Trong việc xét duyệt, đảng uỷ giữ vững nguyên tắc làm việc tập thể. Trước khi thông qua nghị quyết kết nạp của các chi bộ, đảng uỷ lại xuống đội sản xuất kiểm tra lại một lần nữa, nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên mới.

Căn cứ vào phương hướng phát triển Đảng của Trung ương và tình hình cụ thể của đội ngũ đảng viên hiện có, đảng bộ Đông Lâm đã tích cực phát triển Đảng vào lực lượng trẻ, nữ và cán bộ khoa học, kỹ thuật. Hướng kết nạp trước hết nhằm

vào những chiến sĩ thi đua, la tiên tiến ở các đội sản xuất. Trong số này, phần đông là lớp người trẻ, hăng hái, tích cực trong la sản xuất, chăm lo đến kinh tế tập thể, đi hàng đầu trong việc áp dụng kỹ thuật sản xuất mới ở địa phương. Từ những quần chúng ưu tú xuất hiện trong phong trào thâm canh tăng năng suất, đảng bộ đã giác ngộ cho họ về Đảng, về giai cấp, tạo điều kiện đưa họ vào Đảng. Số đảng viên mới này đã thật sự tăng thêm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của đảng bộ trên các mặt quản lý hợp tác xã, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong quá trình phát triển Đảng, đảng bộ Đông Lâm phải kiên trì đấu tranh chống các tư tưởng sai lầm của một số ít đảng viên như “trọng nam, khinh nữ”. “coi thường thanh niên”... Số đồng chí này cho thanh niên còn xốc nổi, ít kinh nghiệm công tác, chưa được thử thách nhiều trong đấu tranh, nên chưa thật vững vàng. Hiện tượng phổ biến trong đảng bộ và trong quần chúng là không muốn kết nạp và giới thiệu phụ nữ vào Đảng, nhất là anh chị em có con mọn. Nhiều đồng chí ở đây cho rằng chị em ít có tác dụng đối với phong trào và quần chúng, suốt ngày bận bịu con cái, không có điều kiện hoạt động như nam giới.

Để giải quyết những nhận thức không đúng trên đây, đảng bộ Đông Lâm một mặt kiên trì đi sâu giúp đỡ cá biệt, làm cho mỗi đồng chí thấy rõ được truyền thống đấu tranh của đảng bộ trong thời kỳ 1930-1931 và trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi được kết nạp vào Đảng, các đồng chí cũng là những thanh niên trẻ tuổi. Ngày nay, các đồng chí đã nhiều tuổi. Nếu đảng bộ không được bổ sung thêm những người trẻ tuổi, sẽ không có ai tiếp tục gánh vác nhiệm vụ cách mạng được. Thanh niên bây giờ có điều kiện học tập, lại được Đảng rèn luyện, bồi dưỡng hơn thế hệ chúng ta trước kia rất nhiều. Trước kia ta làm được tại sao nay lại sợ thanh niên không gánh vác nổi công việc trong xã hội. Nhờ phân tích có tình có lý, số đồng chí này đã tự giải quyết được những nhận thức không đúng của mình. Việc giải quyết tư tưởng đó được tiến hành trước hết đối với những đồng chí trong cấp uỷ, vì có thông suốt chủ trương của đảng bộ, các đồng chí đó mới lãnh đạo đơn vị mình làm tốt được.

Ví dụ: đồng chí bí thư chi bộ ở đội X không muốn kết nạp thanh niên vào Đảng. Đồng chí bí thư đảng uỷ đã gặp gỡ, nêu vấn đề: ở trong đội đồng chí, phải chăng thanh niên là những người đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật. Thử hỏi nếu không có họ thì liệu có người đảm nhiệm công việc ở những mũi khó khăn đó được không? Và lại, muốn có năng suất cao, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta không thể chỉ dừng lại và thoả mãn với những điều đã đạt được, không chăm lo bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục mình sẽ không thể hoàn thành sự nghiệp cách mạng được. Qua thực tế, các đồng chí ở đây đã giúp nhau thấy rõ sự cần thiết phải đưa thanh niên vào Đảng.

Mặt khác, đảng bộ Đông Lâm đã tích cực giúp đỡ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ,... trong việc giáo dục đoàn viên, hội viên của mình, đưa họ vào rèn luyện trên những mũi khó khăn nhất trong sản xuất, chiến đấu, như làm thủy lợi, làm bèo dậu, xây dựng trạm cơ khí nhỏ, tổ trực chiến sẵn máy bay...

Với cách làm tương đối tốt và đúng hướng như trên, bốn năm qua, đảng bộ Đông Lâm đã kết nạp được 159 đảng viên mới, gấp đôi số đảng viên kết nạp được trong bốn năm từ 1960 đến 1964. Trong số đảng viên mới kết nạp đó, thanh niên kỹ thuật chiếm 70%, nữ chiếm 42%, cán bộ khoa học, kỹ thuật chiếm 3,7%... 100% số cán bộ kỹ thuật sơ cấp và trung cấp, 44% số giáo viên phổ thông cấp một và cấp hai ở địa phương đã được kết nạp vào Đảng. Tỷ lệ đảng viên trẻ từ 3,7% tăng lên 31%, nữ từ 10% tăng lên 36%. Trình độ văn hoá của đảng viên tăng lên rõ rệt: từ 85% đạt trình độ văn hoá cấp một, nay đã có 62% đạt trình độ văn hoá cấp hai và cấp ba. 94% số đảng viên mới được kết nạp là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Hầu hết các đồng chí nói trên đã được thử thách và chọn lọc trong phong trào quần chúng, tuyệt đại bộ phận được quần chúng tín nhiệm giới thiệu. Nhờ có đội ngũ đảng viên vững mạnh như trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm qua được hoàn thành thuận lợi, Đông Lâm hiện nay đã thật sự có phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học, kỹ thuật. Các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ, dân quân du kích... Được tăng thêm sức chiến đấu mới, làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng trong mọi hoạt động ở địa phương. Tất cả các

đội sản xuất nay đã có đủ điều kiện lập tổ đảng. Các mặt công tác khác như giao thông vận tải, vệ sinh phòng bệnh, mẫu giáo, thuỷ lợi, v.v... cũng đang trên đà vươn lên với khí thế mới. Ngoài ra, đảng bộ Đông Lâm còn bổ sung cho các mặt trận chiến đấu, xây dựng kinh tế, văn hoá của trung ương và địa phương trên 60 đảng viên trẻ, khoẻ và có trình độ văn hoá.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đảng bộ Đông Lâm cũng còn một số thiếu sót cần được khắc phục để làm tốt hơn nữa công tác rèn luyện đảng viên và phát triển Đảng.

- Cần phải làm cho toàn đảng bộ quán triệt toàn diện và sâu sắc tinh thần chỉ thị số 121 ngày 7-4-1966 của Ban bí thư Trung ương Đảng, hiểu rõ năm điều kiện lựa chọn đối tượng và quan hệ khăng khít giữa các điều kiện đó. Trước đây, đồng chí chưa quán triệt đầy đủ vấn đề này, nên đảng bộ Đông Lâm chưa thật coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao giác ngộ về giai cấp, về Đảng cho đối tượng kết nạp và đảng viên mới. Hoặc có làm thì chưa có nội dung cụ thể. Do đó, có 17% số đảng viên mới được kết nạp chưa thật hiểu đầy đủ về Đảng, về giai cấp và lý tưởng của Đảng, một số đảng viên mới không đủ tiêu chuẩn đảng viên. - Phát huy và sử dụng tốt hơn nữa vai trò các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn thanh niên, trong công tác phát triển Đảng như lựa chọn bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú với Đảng. Đảng bộ Đông Lâm chưa đặt ra và giải quyết một cách tích cực vấn đề này, chưa làm cho các tổ chức đó thấy rõ trách nhiệm của mình, nên chưa chủ động tham gia vào công tác phát triển Đảng. Đảng bộ đã chú ý đưa thanh niên vào Đảng, song số đảng viên trong lứa tuổi thanh niên mới chỉ chiếm tỷ lệ 18,4% tổng số thanh niên hiện có trong xã. - Việc đấu tranh chống tư tưởng coi thường thanh niên, trọng nam khinh nữ còn phải được tiếp tục giải quyết.

Hiện nay đảng bộ Đông Lâm đang khẩn trương chuẩn bị việc phát triển Đảng trong năm 1970, một năm có nhiều ý nghĩa lịch sử quan trọng. Chắc chắn rằng, được sự lãnh đạo trực tiếp của huyện uỷ, với những kinh nghiệm bước đầu về củng cố và phát triển Đảng trong bốn năm qua, đồng thời ra sức khắc phục những thiếu sót đã phạm phải, đảng bộ Đông Lâm sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong

việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng ở địa phương và nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ đảng viên.